

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เผยว่า ในปีการศึกษา 2553 ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ **หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือเอ็มบีเอระดับปริญญาโท หลักสูตรเอ็มบีดี-โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** โดยหลักสูตรทั้งหมดจะมีการเปิดสอน เพราะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลกและประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ของคนไทยอย่างมาก

เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกและประเทศไทย กำลังประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ หลักสูตรใหม่จึงมุ่งเน้นการศึกษาสภาพของวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะไม่เน้นหลักสูตรที่ยึดติดเป็นตำราทางวิชาการมาก แต่จะสร้างวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะมีการเชิญอาจารย์สอนพิเศษที่ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่ทำธุรกิจ มีประสบการณ์จริง ให้ความรู้กับนักศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมาการเรียนการสอนเอ็มบีเอ มักจะสอนเกี่ยวกับการเงิน ธนาคารและเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาวิกฤติในปัจจุบันได้หากไม่มีประสบการณ์จริง

ส่วน **มหาวิทยาลัยศรีปทุม** จับมือ **สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย** เปิดหลักสูตรปริญญาโทผลิตบัณฑิตสาขา **การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแนวใหม่**

ดร.กมล ชัยวัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในการผลิตหลักสูตร เนื่องจากสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ มีสมาชิกสมาคมหลากหลายในสังกัด โดยการเรียนการสอนเน้นนำกรณีศึกษาจริงในภาคธุรกิจบูรณาการกับการเรียนการสอน

นายยู เจียรยีนองพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ปี 2551-2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า มีความต้องการ 159,100 คน กว่าร้อยละ 97 เป็นความต้องการเพิ่ม ในระดับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและย่อม ในขณะที่ภาคผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความต้องการเพิ่ม 5,000 คน ประกอบกับต่างชาติรุกเข้ามาทำธุรกิจนี้ในไทยมากขึ้น ทุกคนจึงควรปรับตัวเพื่ออยู่รอด และเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน ฉะนั้น หลักสูตรที่นำประสบการณ์จริงมาบูรณาการกับวิชาการหรือการเรียนการสอนจะช่วยได้มาก

ดร.วิทยา สุหฤตดำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในฐานะที่ปรึกษาหลักสูตร กล่าวว่า หลักสูตรนี้ใช้วิธีการเรียนการสอนแนวใหม่ มุ่งเอาประสบการณ์ การทำธุรกิจของนักธุรกิจมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นระบบยิ่งขึ้น อาจารย์ก็จะได้รับรู้ด้วยว่า มีจุดโหว่จุดใดที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยสรุปคือ มุ่งเอานักธุรกิจมาเรียนรู้วิธีการเรียนรู้นั่นเอง ■